

## HƯNG HÀ Đẩy mạnh sản xuất vụ đông

Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập nên cùng với thu hoạch vụ mùa, nông dân huyện Hưng Hà đã chủ động, tích cực gieo trồng, chăm sóc cây màu vụ đông, bảo đảm diện tích gieo trồng theo kế hoạch đề ra.

Trên thửa ruộng trồng bí tại thôn Khả Tân, xã Duyên Hải, bà Nguyễn Thị Sò cho biết: Từ vụ đông năm trước thu được 5 - 6 triệu đồng/sào trồng bí là động lực để vụ này gia đình tôi tiếp tục gieo trồng 4 sào bí. Đến nay, bí đã phát triển xanh tốt, gia đình cũng chú trọng chăm sóc bí theo hướng dẫn của HTX và ngành chuyên môn để bí đạt năng suất và giá trị cao. Ông Kim Hùng, thôn Khả Tân cho biết: Năm nào gia đình tôi cũng chủ động quỹ đất để trồng cây màu vụ đông. Vụ này gia đình gieo trồng 1 mẫu bí, cùng với sự chăm sóc tốt, mong sao thời tiết thuận hòa để vụ đông năm nay cho năng suất cao.

Ngày này, trên khắp các cánh đồng, nông dân đang tất bật chăm sóc cây màu vụ đông ưa ấm và làm đất trồng cây màu ưa lạnh. Để đạt kế hoạch đề ra, cùng với các địa phương chủ động triển khai kế hoạch đến các hộ dân, huyện Hưng Hà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và có cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông. Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Huyện đã sớm chỉ đạo đối với các địa phương trong huyện xây dựng kế hoạch sản xuất, trong đó chú trọng chỉ đạo thu hoạch nhanh lúa mùa để chủ quỹ đất gieo trồng cây màu vụ đông sớm. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, các

địa phương đã động viên, vận động bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo trồng cây màu vụ đông. Cùng với đó, tổ chức khoi thông đồng chảy, tiêu thoát nước, hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc bảo đảm cho cây màu phát triển tốt. Các địa phương trong huyện cũng quan tâm, ưu tiên trồng các loại cây màu, cây được ưa chuộng, giá trị kinh tế cao và tổ chức liên kết với doanh nghiệp, bảo đảm khâu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Bên cạnh đó, huyện Hưng Hà cũng ban hành quyết định phê duyệt cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông cho các địa phương trong huyện. Cụ thể, huyện hỗ trợ 500 triệu đồng mua thuốc diệt chuột



Nông dân xã Duyên Hải (Hưng Hà) chăm sóc cây màu vụ đông.

bảo vệ cây màu vụ đông năm 2018. Hỗ trợ 300.000 đồng/ha đối với các xã, thị trấn có vùng sản xuất tập trung từ 20ha trở lên trên đất hai vụ lúa. Các xã, thị trấn đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao sẽ được khen thưởng. Huyện còn hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân thuê, mượn ruộng của nông dân gieo trồng cây màu vụ đông thành vùng sản xuất tập trung trên đất hai lúa diện tích

từ 2ha trở lên với thời gian thuê canh tác liên tục từ 2 vụ đông trở lên. Để phát triển cây màu vụ đông năm nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các HTX, cán bộ phụ trách các địa phương thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh sản xuất cây màu vụ đông cho phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ

thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, hiệu quả trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Với việc triển khai quyết liệt các biện pháp trồng cây màu vụ đông, đến cuối tháng 10/2018, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 5.000ha cây màu, trong đó ngô trên 2.000ha, dưa bí hơn 1.500ha, diện tích còn lại là các loại rau màu khác.

MAI THƯ

## Nhu cầu thị trường thúc đẩy tăng trưởng sản xuất ở Việt Nam



Ảnh minh họa

(chinphu.vn) Với mức tăng từ 51,5 điểm của tháng 9/2018 lên 53,9 điểm trong tháng 10/2018, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ở Việt Nam cho thấy tăng trưởng sản xuất, việc làm và hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng mạnh, chi phí đầu vào tăng chậm nhất kể từ tháng 7/2017.

Báo cáo của công ty khảo sát Nikkei - IHS Markit, công bố ngày 1/11, nhấn mạnh: Tất cả năm thành phần của chỉ số PMI đều góp phần cải thiện "sức khỏe" lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vào đầu quý IV/2018.

Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng đáng kể và với tốc độ nhanh hơn tháng 9/2018 nhờ sự hỗ trợ của nhu cầu mạnh mẽ ở trong nước và nước ngoài. Trên thực tế, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba tháng các doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc mở rộng các thị trường mới và lượng khách hàng lớn hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng gia tăng lượng hàng hóa nguyên vật liệu và bán thành phẩm, hàng thành phẩm với tốc độ nhanh.

Đáng chú ý, tốc độ tăng chi phí đầu vào ở mức thấp nhất trong 15 tháng qua đã khuyến khích một số doanh nghiệp giảm hoặc giữ nguyên giá bán sản phẩm, đánh dấu chỉ số giá cả đầu ra trong lĩnh vực sản xuất giảm nhẹ tháng thứ hai liên tiếp.

Ông Andrew Harker, Phó Giám đốc tại IHS Markit đánh giá các nhà sản xuất Việt Nam đã bớt lo lắng về sự giám sát kéo dài trong ngành, khi sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng mạnh hơn trong tháng 10/2018 mặc dù có các dấu hiệu nhu cầu yếu đi trên thị trường thế giới.

## Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 10, cả nước có 3.453 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,1% so với tháng 9 và tăng 159,8% so cùng kỳ năm 2017. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Về tình hình thành lập doanh nghiệp, cả nước có thêm 13.000 doanh nghiệp được thành lập với số vốn đăng ký là 152.541 tỷ đồng, tăng 16,5% về số lượng và tăng 27,9% về số vốn đăng ký so cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2018, cả nước có 109.611 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 9,2% về số vốn đăng ký. Cùng với số vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động cũng thực hiện tăng vốn để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp nền kinh tế được bổ sung hơn 3,1 triệu tỷ đồng kể từ đầu năm đến nay.

TRẦN TUẤN

## THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN

# Chỉnh trang đường phố theo tiêu chí đô thị loại IV

Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) vừa được Bộ Xây dựng quyết định công nhận đô thị loại IV vào tháng 4/2018. Để xứng tầm với vị thế đô thị mới, thị trấn Diêm Điền đang tích cực thực hiện chỉnh trang đường phố, xây dựng mới vỉa hè, rãnh thoát nước trên tuyến đường trục chính đi qua trung tâm thị trấn.



Thị trấn Diêm Điền nâng cấp hệ thống vỉa hè, rãnh thoát nước tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, đoạn từ trung tâm thị trấn đến cống Thốc.

Theo quyết định công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV của Bộ Xây dựng thì phạm vi công nhận bao gồm: thị

trấn Diêm Điền hiện hữu và 9 xã: Thụy Trinh, Thụy Lương, Thụy Hà, Thụy Hải, Thụy Liên, Thái Thượng, Thái Nguyên, Thái An, Thái Hòa. Việc công nhận thị trấn

Diêm Điền mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV sẽ đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển thị trấn Diêm Điền nói riêng và huyện Thái Thụy nói chung, tạo cơ hội cho

thị trấn mở rộng, phát triển nhanh và toàn diện.

Để tạo động lực phát triển cho đô thị loại IV và quá trình phát triển lâu dài của địa phương, hiện nay, thị trấn Diêm Điền đang tích cực việc chỉnh trang vỉa hè, rãnh thoát nước tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, đoạn từ ngã tư Diêm Điền đến cống Thốc. Đây được coi là một trong những dự án trọng điểm của huyện Thái Thụy hiện nay, nằm trên tuyến đường phố chính của thị trấn Diêm Điền. Dự án nhằm chỉnh trang đô thị Diêm Điền theo tiêu chí đô thị loại IV, phục vụ cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Thái Thụy. Hiện nay, UBND huyện Thái Thụy đã phê duyệt dự án và giao UBND thị trấn Diêm Điền làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng. Trong đó, quy mô, kết cấu chủ yếu của dự án là cải tạo, nâng cấp vỉa hè, rãnh thoát nước, trồng cây xanh, hệ thống điện..., trên tuyến đường Nguyễn

Đức Cảnh với chiều dài gần 3km.

Ông Lê Hồng Cương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Phan Quỳnh (đơn vị thi công dự án chỉnh trang vỉa hè, rãnh thoát nước đường Nguyễn Đức Cảnh) cho biết: Dự án được khởi công xây dựng vào cuối tháng 8 năm nay, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2019. Để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra, Công ty đã tích cực huy động tối đa nhân lực, phương tiện triển khai xây dựng bảo đảm chất lượng công trình. Đến nay, tiến độ thi công rãnh thoát nước đạt 50%, lắp đặt hệ thống điện đạt 60%... Tuy nhiên, hiện nay, do có một số vướng mắc liên quan tới việc hạ ngầm cáp quang của các doanh nghiệp viễn thông nên đã ảnh hưởng tới tiến độ lát vỉa hè của đơn vị thi công.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, ngày 11/10/2018,

UBND huyện Thái Thụy đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án hạ ngầm kết cấu hạ tầng cáp viễn thông trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, ông Phan Đình Đức, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu UBND thị trấn Diêm Điền khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thực hiện thi công các hạng mục công trình bảo đảm kế hoạch đề ra; chỉ đạo đơn vị tư vấn làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất quy mô, các hạng mục thực hiện, kinh phí thực hiện, trên cơ sở đó hoàn thiện dự toán, thiết kế công trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp viễn thông và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với thị trấn Diêm Điền hoàn thiện bản vẽ, thiết kế các hạng mục đúng chung, thiết kế lập dự toán các hạng mục của công trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

TRẦN TUẤN

## THÀNH PHỐ

# Khơi nguồn đam mê khoa học trong học sinh

Năm học 2018 - 2019 là năm thứ 5 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS, nhằm khơi nguồn niềm đam mê, sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục trong nhà trường phổ thông và phát triển năng lực học tập của học sinh.

Cuộc thi năm nay thu hút học sinh của 19 trường tham gia, với 26 dự án. Các đề tài, dự án tham gia dự thi đa dạng, phong phú về nhiều lĩnh vực như tự động hóa, sinh hóa, kỹ thuật môi trường, khoa học vật liệu, năng lượng, vật lý và thiên văn, đạo đức xã hội, nông, lâm, ngư nghiệp, ứng dụng công nghệ 4.0... đã đem đến cho cuộc thi nhiều màu sắc của cuộc sống. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em mang đến những sản phẩm dự thi có giá trị khoa học và ứng dụng cao trong đời sống lao động sản xuất tại địa phương. Ấn tượng ở cuộc thi năm nay là các em học sinh hoàn toàn chủ động thuyết trình với khách tham quan gian hàng. Khi gặp các câu hỏi khó, các em vẫn bình tĩnh để giải thích và sẵn sàng tiếp thu để cải tiến đề tài của

minh tốt hơn. Trường phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Thị Khu Phương cho biết: Cho dù ở độ tuổi còn nhỏ nhưng các sinh tham dự đã thể hiện tố chất ban đầu của những nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp. Nhiều sản phẩm dự thi được đầu tư rất công phu. Nhiều đề tài thuộc các lĩnh vực khác nhau đã thể hiện tư duy nghiên cứu khoa học vững vàng của học sinh THCS. Không chỉ có niềm đam mê, các em đã biết vận dụng kiến thức liên môn học trong trường để giải quyết những vấn đề thực tiễn, biết vận dụng những lý thuyết khô khan thành những mô

hình, sản phẩm thực tế sinh động, khơi gợi những ý tưởng khoa học to lớn hơn, tốt đẹp hơn cho tương lai.

Lần đầu tiên tham gia sân chơi trí tuệ dành cho lứa tuổi học đường, mặc dù không đạt giải cao như kỳ vọng nhưng em Đặng Minh Anh, lớp 9A1 Trường THCS Tây Sơn hoàn toàn mãn nguyện. "Có nhiều đề tài rất hay, thiết thực, hữu ích với cuộc sống. Em thực sự khâm phục sự lao động, sáng tạo của các bạn. Chính những đề tài này đã khơi gợi cho em những ý tưởng khoa học mới. Em sẽ nuôi dưỡng ý tưởng để triển khai trong những bậc học tiếp theo" - Minh Anh chia sẻ. Năm nay, Trường THCS Kỳ Bá đã lựa chọn và đem tới dự thi 2 dự án. Cô giáo Phạm Thị Đơn, giáo viên hướng dẫn dự án "Áp lực học đường - thực trạng và giải pháp" cho biết: Ban đầu, tôi cảm thấy lo lắng vì các em chưa được tiếp xúc với phương pháp nghiên cứu khoa học. Nhưng trong

quá trình làm, các em đã khiến tôi vô cùng bất ngờ, bất ngờ bởi thái độ nghiêm túc và cầu thị trong nghiên cứu. Bất ngờ vì sự cẩn thận, chăm chỉ và cách thức triển khai vô cùng khoa học, bởi chính các em cũng đã phải chịu những áp lực học đường. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp hai em Hà Vũ Minh Thư và Trần Trí Dũng, lớp 9A3. Trường THCS Kỳ Bá là sự thông minh, nhanh nhẹn. Hai em hào hứng kể cho chúng tôi nghe về lý do lựa chọn dự án áp lực học đường. Là những học sinh giỏi từ bậc tiểu học, đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, các em đều gặp những áp lực về điểm số, về sự kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ nên các em luôn phải căng thẳng, mệt mỏi, stress. Với các em, thời gian dành cho việc học nhiều hơn thời gian ăn, ngủ, nghỉ cộng lại. Vì vậy, các em mong muốn dự án của mình sẽ góp phần giúp các bạn học sinh

có kỹ năng để vượt lên áp lực học đường.

Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đã thực sự tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua học tập và nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ,

là sân chơi trí tuệ và cũng là cơ hội giúp học sinh THCS thỏa sức sáng tạo, thể hiện bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Thông qua cuộc thi,

các em được tiếp cận nhiều hơn với các cơ hội học tập, nghiên cứu, tiếp tục sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật không chỉ từ sách vở mà còn từ thực tế cuộc sống.

MINH NGUYỆT



Các em học sinh hào hứng thuyết trình về dự án mình tham gia dự thi.